

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑๘๔ (ม.ค. ๖๖)  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๘๓ (ธ.ค. ๖๕) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ โดยที่ประชุมสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการดำเนินงานติดตามและกำกับดูแล การจัดหาบุคลากรมาทดแทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ เพื่อจะได้เพียงพอต่อความต้องการของการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานกลางที่กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงได้สำรวจข้อมูลการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร/สาขาวิชา	พื้นที่	สถานะ	วันที่เกษียณ
๑	นายปรกรณ์ ลวกุล	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต/ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม	ตาก	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒	นายพัชรินทร์ ศิลวัตรพงศ์กุล	ครุศาสตรบัณฑิต/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ตาก	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓	นางสาวเมตตา ตาละลักษณ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต/ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	น่าน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔	ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ	เชียงใหม่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕	ผศ.อุดม เครือเทพ	ครุศาสตรบัณฑิต/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ตาก	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และมอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยโท

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์รัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา